

Vietcombank quản lý tốt rủi ro nhờ chủ động đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát ngân quỹ

14:30 25/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Gần đây, tại trụ sở chính (TSC) Vietcombank, Phòng Quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) phối hợp với Phòng Quản lý ngân quỹ cùng các phòng, ban, trung tâm tại TSC và 18 chi nhánh đã tổ chức thành công hội thảo đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) nghiệp vụ ngân quỹ năm 2024.

Chủ động đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) nghiệp vụ ngân quỹ nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh về rủi ro trong nghiệp vụ ngân quỹ, qua đó giúp Vietcombank nhìn nhận, phát hiện, cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống để quản lý tốt rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Tham dự hội thảo có bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc (PTGD) Khối QLRR và ông Hồ Văn Tuấn, PTGD phụ trách các đơn vị vận hành và công nợ cùng hơn 60 chuyên gia am hiểu nghiệp vụ đến từ các phòng, ban, trung tâm tại TSC và lãnh đạo, cán bộ của phòng ngân quỹ hoặc phòng hành chính nhân sự ngân quỹ các chi nhánh.



Bà Đinh Thị Thái, Phó TGD phụ trách Khối QLRR phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PTGD Đinh Thị Thái đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác RCSA

trong quản lý rủi ro hoạt động nói chung và trong nghiệp vụ ngân quỹ nói riêng. Bà Thái tin tưởng thông qua hội thảo, các rủi ro và chốt kiểm soát của nghiệp vụ ngân quỹ được rà soát và đánh giá đầy đủ, các chuyên gia sẽ đưa ra được các biện pháp kiểm soát rủi ro trong nghiệp vụ ngân quỹ phù hợp, hiệu quả tại từng cấp quản lý và vị trí nghiệp vụ.

Trước khi thực hiện đánh giá chi tiết các rủi ro, đại diện phòng QLRRHĐ đã hướng dẫn thành viên tham dự hội thảo nội dung quy trình RCSA, phương pháp đánh giá theo quy định hiện hành của Vietcombank kết hợp các ví dụ sự cố thực tế liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ đã phát sinh tại Vietcombank và trong ngành ngân hàng.

Các thành viên tham dự hội thảo cũng đã xem xét những thay đổi quan trọng về mặt chính sách nhà nước, quy trình nội bộ, hệ thống công nghệ... có ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro nghiệp vụ ngân quỹ trong thời gian qua.

Sau quá trình phân tích, thảo luận sôi nổi, tiếp thu góp ý của các thành viên tham dự, Hội thảo đã thống nhất kết quả đánh giá mức độ rủi ro, hiệu quả của các chốt kiểm soát và đề xuất một số biện pháp kiểm soát rủi ro mang tính thực tiễn và khả thi; đồng thời thống nhất kết quả đánh giá rủi ro trong nghiệp vụ ngân quỹ cơ bản đang được kiểm soát tốt.

Toàn bộ các chốt kiểm soát rủi ro hiện có của nghiệp vụ được các chuyên gia đánh giá ở mức độ “đạt” và “tốt”, không có chốt kiểm soát “yếu”. Điều này cũng phù hợp với thực tế bộ quy trình nghiệp vụ ngân quỹ mới được rà soát, soạn thảo và ban hành lại trong thời gian gần đây.



Ông Hồ Văn Tuấn, Phó TGD, phụ trách khối vận hành và công nợ phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PTGD Hồ Văn Tuấn đánh giá cao nội dung chia sẻ, trao đổi tích cực của các đại biểu và đánh giá buổi hội thảo đã thu được nhiều kết quả quan trọng. PTGD nhấn mạnh các chi nhánh cần chủ động phân tích, rà soát nội bộ, nắm chắc tình hình tại địa bàn để có phương án tăng cường kiểm soát, đảm bảo tuân thủ quy định và an toàn hoạt động ngân quỹ tại chi nhánh.

Đồng thời, ông Hồ Văn Tuấn quán triệt các đơn vị TSC phối hợp chặt chẽ với chi nhánh trong thực tế vận hành các quy định, quy trình ngân quỹ, từ đó có hướng dẫn bổ sung hoặc sửa đổi quy định, quy trình để đảm bảo kiểm soát rủi ro và tăng cường hiệu quả công tác vận hành ngân quỹ.

Hội thảo RCSA nghiệp vụ ngân quỹ đã giúp các đơn vị tại TSC cũng như các chi nhánh thấy được bức tranh toàn cảnh về rủi ro trong nghiệp vụ ngân quỹ, qua đó cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống để quản lý tốt rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietcombank-quan-ly-tot-rui-ro-nho-chu-dong-danh-gia-rui-ro-va-cac-chot-kiem-soat-ngan-quy>

